



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๕๐๙

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสิริกาญจน์ สувณิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# กทผ. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์  
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๑๐๒ ปีที่ ๓๑

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

กทผ. ชี้แจง

- ❖ กทผ.เดินทางบูรณาการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม - ปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองแสนแสบ
- ❖ กทผ.เตรียมพร้อมเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อ - เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีป้องกันการแพร่กระจายโรค

## ❖ กทผ.เดินทางบูรณาการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม - ปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองแสนแสบ

นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทผ. กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหา  
น้ำเน่าเสียในคลองแสนแสบว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามลภาวะและคุณภาพน้ำ  
ในคลองแสนแสบ โดยร่วมกับกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมบูรณาการข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย  
ทุกประเภท พร้อมจัดทำแผนตรวจสอบสถานประกอบการทุกแห่งที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่รัศมี ๕๐๐ เมตร  
จากคลองแสนแสบและคลองสาขา ๒๑ เขต เพื่อตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งส่งตรวจทาง  
ห้องปฏิบัติการ หากตรวจสอบพบสถานประกอบการใดมีคุณภาพน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์ค่ามาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง ตามประกาศ  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กรมควบคุมมลพิษในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษดำเนินการ  
ตามขั้นตอนทางกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและลดภาระค่าความสกปรกที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำ  
สาธารณะในระยะเร่งด่วน กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานหลักประกันสุขภาพ และภาคเอกชน  
กำหนดมาตรการบำบัดน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองเพิ่มเติม โดยติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก  
ในโรงเรียน หรือในชุมชนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบที่ประสบปัญหาคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำไม่มาก เนื่องจากระบบ  
บำบัดน้ำเสียดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพสูงเพียงพอที่จะบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้ง  
เร่งติดตั้งถังดักไขมันภายในบ้านเรือนชุมชนต้นแบบริมคลองแสนแสบและคลองสาขา ๑,๔๗๙ ถัง เพื่อลดปัญหาไขมันอุดตัน  
ที่ท่อระบายน้ำสาธารณะและลดภาระค่าความสกปรกในเบื้องต้น ส่วนพื้นที่ที่มีน้ำเน่าเสียรุนแรง หน่วย BEST  
(Bangkok Emergency Service Team) สำนักการระบายน้ำจะเข้าจัดการแก้ไขปัญหาสภาพน้ำให้มีคุณภาพดีขึ้น โดยใช้  
เครื่องเติมอากาศในน้ำ รวมถึงเร่งก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียที่ได้รับงบประมาณแล้ว ได้แก่ โรงบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ ๑  
เพื่อรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่เขตมีนบุรี ปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน เข้ามาในระบบบำบัดให้ได้มาตรฐาน ก่อนระบาย  
ออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครยังได้ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณคลองแสนแสบ ทำความสะอาด จัดระเบียบ  
พื้นที่ภายในคลองและบริเวณแนวริมคลองทั้งสองฝั่งตลอดแนว โดยกำหนดวงรอบดำเนินการตามแผนรักษาความสะอาด  
คูคลองและแหล่งน้ำไว้ตลอดทั้งปี รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะ หรือของเสียลงคูคลอง  
ลำราง ลำกระโดงในพื้นที่ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองแสนแสบอย่างต่อเนื่อง

\*\*\*\*\*

❖ กทผ. ...

❖ **กทม.เตรียมพร้อมเฝ้าระวังควบคุมโรคฝีดาษลิง - เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีป้องกันการแพร่กระจายโรค**

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวกรณีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) คาดจะพบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงในประเทศไทย เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างใกล้ชิด พร้อมสั่งการให้ทุกโรงพยาบาล (รพ.) ในสังกัด กทม. เฝ้าระวังคนไข้ทั้งห้องฉุกเฉิน (ER) และผู้ป่วยนอก (OPD) หากพบผู้สงสัยติดเชื้อให้แยกกักตัวทันที รวมทั้งแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ ขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้ รพ. ในสังกัด ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันโรคของกรมควบคุมโรค หากพบผู้ป่วยติดเชื้อจะเร่งแยกกักตัวเฉพาะโรคเบื้องต้นได้กำหนดให้ รพ.สิรินธร เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอุบัติใหม่ เพื่อเฝ้าติดตามข้อมูลและควบคุมดูแลสถานการณ์โรคฝีดาษลิงอย่างใกล้ชิด พร้อมรายงานข้อมูลให้สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ เพื่อวิเคราะห์และสรุปรายงานต่อผู้บริหารต่อไป

นอกจากนั้น ยังได้เน้นย้ำหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคแก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามมาตรการ Universal Prevention (UP) โดยให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ป่วย โดยเฉพาะลิง และหนู หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงและสิ่งของของผู้ป่วย รวมถึงลมหายใจของผู้ป่วย หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลทำความสะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสสัตว์ หรือสัมผัสสิ่งของสาธารณะ ใช้ผ้าปิดจมูกและปากเมื่อไปสถานที่เสี่ยงมีโรคระบาด หากพบผู้ป่วยให้แยกผู้ป่วยที่ติดเชื้อออกจากผู้อื่น เนื่องจากโรคฝีดาษเป็นโรคติดต่อจากการสัมผัสใกล้ชิดโดยตรง อย่างไรก็ตาม แม้การฉีดวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษจะสามารถลดความเสี่ยงการติดเชื้อมากได้ แต่ควรฉีดเฉพาะบุคคลที่ต้องทำงานมีความเสี่ยง หรือใกล้ชิดกับคน หรือสัตว์ที่ติดเชื้อมานั้น และวัคซีนยังสามารถรับได้ภายหลังการได้รับเชื้อไม่เกิน ๑๔ วัน หากมีอาการเจ็บป่วยให้รีบพบแพทย์ทันทีและแยกกักตัว เพื่อมิให้ผู้ป่วยแพร่กระจายเชื้อ

นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า สำนักอนามัย ได้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและสังเกตอาการผู้ป่วยในศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. โดยแจ้งให้ทุกศูนย์ฯ ทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดและอาการของโรคฝีดาษลิง ที่ผู้ป่วยมักมีอาการไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ ต่อมมน้ำเหลืองโต ปวดกล้ามเนื้อ และอ่อนเพลีย บางกรณีอาจมีอาการไอ หรือปวดหลังร่วมด้วย หลังจากมีไข้ประมาณ ๑-๓ วัน ผู้ป่วยจะมีผื่นขึ้นโดยเริ่มจากใบหน้าแล้วแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย จากนั้นผื่นจะกลายเป็นตุ่มหนอง และสุดท้ายตุ่มหนองจะมีสะเก็ดคลุมแล้วหลุดออก ซึ่งอาการป่วยดังกล่าวจะเป็นอยู่ประมาณ ๒ - ๔ สัปดาห์ โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายจากโรคเองได้ แต่ในกรณีผู้ที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำ หรือมีโรคประจำตัว อาจเกิดโรคแทรกซ้อนร้ายแรง เช่น ปอดบวม หรือเสียชีวิต หากศูนย์ฯ พบผู้ป่วยสงสัยให้แจ้งศูนย์รับแจ้งข่าวของกองควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ทันที

อย่างไรก็ตาม แม้ในพื้นที่กรุงเทพฯ จะยังไม่พบผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษลิง แต่จะเพิ่มการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อฝีดาษลิง รวมทั้งการป้องกันตนเอง โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ และผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์บ่อย ๆ ขณะเดียวกันควรเฝ้าระวังในคนที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ไนจีเรีย คองโก อังโกลา เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์ หากมีอาการ เช่น มีไข้ มีตุ่ม ให้ไปพบแพทย์ใน รพ.ที่ใกล้ที่สุด รวมถึงแจ้งประวัติการเดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่ทราบ

\* \* \* \* \*

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร